



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 หน้า 14 มูลค่าข่าว 255,984.-

บัวหลวงชวนทำดี ‘เสริมมงคล ด้วยบุญปีใหม่’

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ในปี 2568 ทางบริษัทยังคงยึดมั่นในแนวทางและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม “บัวหลวงชวนทำดี เสริมมงคลด้วยบุญปีใหม่” มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และศาสนสถานอันทรงคุณค่า ขณะเดียวกันยังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่า “บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ นอกเหนือจากการสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจแล้ว เรายังมุ่งเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจและการเรียนรู้ผ่านมรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเชิงศิลปวัฒนธรรม แต่ยังส่งเสริมความสุขทางจิตใจ พร้อมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่เติมเต็มความรู้และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม”

กิจกรรมบัวหลวงชวนทำดี เสริม

มงคลด้วยบุญปีใหม่ ได้รับเกียรติจาก **ดร.กึ่งกนก เสาวภาวงศ์** อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การเกษตรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ ศาลหลักเมือง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และพระประธานในวัดต่างๆ รวมไปถึงการแวะเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมุขมกุฎิจิน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ใกล้กับวัดกัลยาณมิตร ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ยิ่งไปกว่านั้นการเดินทางร่วมกันครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานที่ประจำสำนักงานใหญ่ และต่างสาขา ให้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด

นพพร จิระวัฒน์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาลาดพร้าว หนึ่งในพนักงานหลักทรัพย์บัวหลวง ได้เล่าว่า “กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุน เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกับคนวัยทำงาน ที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอบนคอมพิวเตอร์นานๆ จนเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรม กิจกรรมนี้จึงตอบโจทย์เพราะนอกจากจะได้ผ่อนคลายสมองจากการทำงานแล้วยังเปรียบเสมือนได้เดินออกกำลังพร้อม

ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปในตัว แม้อากาศจะอบอ้าวแต่ก็คุ้มความสุขทางกายและใจ”

ด้าน **เศรษฐา สันธิจิตเจริญวงศ์** รองหัวหน้าทีมการตลาด สาขาเชียงใหม่ถึงกับประทับใจที่เข้าร่วมกิจกรรมได้บรรยายถึงความรู้สึกที่ “กิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนในองค์กร เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกจากวิทยากรมืออาชีพแล้ว ยังรู้สึกอิ่มใจที่ได้ไหว้พระทำบุญ รวมถึงเดินชมสถานที่สำคัญๆ พร้อมเพื่อนต่างสาขาที่เคยร่วมงานกันผ่านทางโทรศัพท์ ทำให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้น ประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก”

หลักทรัพย์บัวหลวงยังคงมุ่งมั่นประสานพลังแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปัน และการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน

